

ศิริพร ๒๕๖๑

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดชุมพร

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด**

ที่ ขพ ๐๐๒๑/๖๐๐๔

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เลขที่รับ 202
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
ที่ 30 น.อ. 61
เวลา 09.15 น.

ถึง หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ตำรวจน้ำชุมพร ศูนย์ PIPO จังหวัดชุมพร
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนบนชุมพร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวน
องค์กรภาคเอกชน และองค์กรอิสระ

ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ ๐๔/๒๕๖๑

ในช่วงวันที่ ๓๑ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร

สำหรับจังหวัดชุมพร มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๓๐ - ๕๐ ของพื้นที่ ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งระวางอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ ๓๑ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ฉะนั้น เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๓๐ - ๕๐ ของพื้นที่ และคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ ๓๑ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และระวางอันตรายที่เกิดจากลมกระโชกแรง ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

๒. ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ตำรวจน้ำชุมพร ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ และศูนย์ PIPO จังหวัดชุมพร ประกาศเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการเดินเรือ เพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ ๓๑ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

๓. ให้แขวงทางหลวงชุมพร และแขวงทางหลวงชนบทชุมพร สำรวจต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เส้นทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อลอด สะพาน คอสะพาน สิ่งกีดขวางทางน้ำ สิ่งปลูกสร้างในเขตทางรับผิดชอบให้สามารถระบายน้ำได้ดีไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการสัญจร ไป - มา ของประชาชน

๔. ให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดภัยและแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีสเตอร์เตือนภัย และอาสาสมัคร ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งสามารถติดตามสภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการสำรวจ ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและดำเนินการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และสำรวจเส้นทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อลอด คอสะพาน สะพาน และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น มีเศษขยะ ใบไม้ กอหญ้า ฯลฯ มักกีดขวางทางน้ำส่งผลให้ระบายน้ำไม่ทัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดน้ำท่วมซ้ำ

๕. หากสถานการณ์มีความรุนแรงให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันทั่วถึงและรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะยุติ ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐-๗๗๕๐-๓๒๓๐

(นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ผู้อำนวยการจังหวัด